

## การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

นำเสนอเมื่อ : 31 ส.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน อำเภอกุหลอง จังหวัดเลย  
นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับผู้บริหารโรงเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอกุหลอง

**นายอุทัย ปลีกกล้า** ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยตาตโนพัฒนา ในนามคณะกรรมการจัดการอบรมกล่าวว่า  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของทุกโรงเรียนในอำเภอกุหลองเพื่อให้ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและน้อมนำแนวพระราช  
ดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
รวมถึงศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 อีกทั้งยังสามารถนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ให้เกิดผลดีกับผู้เรียนในการที่จะสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอกุหลอง  
 เขารับการอบรมทั้งสิ้น 180 คน จาก 17 โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน  
 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาห่อหลอง สำหรับด้านวิทยากร  
 เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำที่ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
 ซึ่งกระบวนการมีการร้องเพลงชาติไทย กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ขับร้องเพลงภูมิพลแผ่นดิน  
 เพลงสรรเสริญพระบารมี สร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของโครงการโรงเรียนคุณธรรม กระบวนการวัฒนธรรมความดี  
 ความรู้พื้นฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม คุณธรรมเป้าหมาย  
 คุณธรรมอัตลักษณ์ การเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมอัตลักษณ์สู่โครงงาน เขียนผังมโนทัศน์โครงงาน  
 นำเสนอโครงงานของแต่ละกลุ่ม กิจกรรมแซ่ความดีและข้อเสนอแนะ  
 กิจกรรมจะนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร  
 กระบวนการสุดท้ายคือการสร้างแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 สพฐ.ครั้งนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้งบประมาณจากทุกโรงเรียนในอำเภอกุหลอง รวมทั้งสิ้น 27,000.-บาท

**ด้านนายพลชัย ชุมปัญญา** ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวว่า  
ขอชื่นชมทางโรงเรียนในอำเภอกุหลอง ที่มองเห็นความสำคัญและจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  
 เดิมทีจะคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสวนหนึ่ง ในเขตพื้นที่การศึกษาของเราที่มีเพียง 50 กว่าโรงเรียนแรก  
 ในปีปัจจุบันได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนเข้าสู่โหมดของโรงเรียนคุณธรรมทั้งหมด ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากร  
 รองผู้อำนวยการ วิทยากรแกนนำ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ก็ผ่านการอบรมมาแล้ว  
 นับเป็นสิ่งดีที่ทางอำเภอกุหลองได้มาต้ออดขยายผล สร้างความรู้ความเข้าใจต่อคุณครูเรา  
 เพื่อที่เราจะได้รู้ได้ทราบและนำไปปฏิบัติตามสภาพตามบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่การดำเนินการที่ดีก็คือ  
 ทำให้ดีที่สุด ไม่อยากให้เกิดความทำได้เท่าที่ทำได้ ซึ่งสิ่งที่เราต้องส่งผลต่อลูกหลานของเราตนเอง  
 ปณิธานของโรงเรียนคุณธรรมคือ การสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง คือต้องสร้างจากไม้อ่อน สวนไม้แก่ก็ต้องปรับตัว  
 ปรับสภาพและดำเนินการไป ถึงแม้ว่าจะขัดกับความรู้สึกของหลายท่าน  
 แต่เราเป็นข้าราชการเราก็ต้องทำตามนโยบาย  
 สิ่งก็ตามมานั้นถึงแม้ว่าภายในวันสองวันเด็กจะยังไม่เป็นคนดีตามที่เรต้องการ  
 แต่ถ้าเราปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับกระบวนการไปนานวันเด็ก ๆ ก็จะเจริญงอกงามได้  
 และไต่ยกเอาขอความการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 นี้เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยคาดหวังให้ครูเราได้สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ชี้นำคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกรักหวงแหน และภูมิใจในการทำความดี รวมถึงสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องต่อไป